



PROJECT

Animal Clinic Pure

CLIENT

Animal Clinic Pure

MARKET / TIME

Japan

APPLICATION

Phòng khám

RANGE

ziaino®

Animal Clinic Pure

Địa điểm: Setagaya-ku, Tokyo

Được thành lập vào năm 1997, mục tiêu của Animal Clinic Pure là trở thành một phòng khám thú y địa phương được nhiều người yêu thích. Trong hơn 25 năm qua, phòng khám đã chăm sóc sức khỏe hằng ngày cho thú cưng ở quận.



Animal Clinic Pure



Maho Cho, Giám đốc Animal Clinic Pure

Thách thức: Để cải thiện môi trường không khí phòng chờ trong những khoảng thời gian đông khách

Animal Clinic Pure chuyên điều trị cho chó, mèo. Khoảng 5 năm trước, phòng khám đã sử dụng nhiều thiết bị dùng cho liệu pháp cộng hưởng sinh học, liệu pháp ozone và phương thức tắm được liệu, cung cấp dịch vụ chăm sóc tổng quát và chăm sóc giảm nhẹ cho thú cưng lớn tuổi, thú cưng bị bệnh và chấn thương. Đối với những thú cưng đang trải qua các phương pháp điều trị phức tạp và khó khăn, phòng khám đã cố gắng cung cấp dịch vụ chăm sóc giúp giảm đau nhiều nhất có thể.



Mỗi ngày, giám đốc phòng khám Maho Cho khám cho khoảng 20 thú cưng và tương tác với những người chủ tại địa phương. Trong thời đại mà thú cưng cũng đang già đi, việc cung cấp các phương pháp điều trị để kéo dài tuổi thọ khỏe mạnh của chúng là một công việc quan trọng. Điều này dẫn đến mối quan hệ tin cậy lâu dài với những người nuôi thú cưng ở địa phương.

Để đảm bảo môi trường phòng khám thoải mái cho những người chủ này, khoảng một tháng trước, phòng khám đã sử dụng sản phẩm zaiino® ở phòng chờ để khử mùi hôi trong những khoảng thời gian đông khách.

Giải pháp: Loại bỏ mùi hôi và giảm tần suất thông gió nhờ sử dụng zaiino®

Thú cưng ngày nay được chăm sóc một cách sạch sẽ, do đó, mặc dù hiếm khi có vấn đề về mùi ở từng thú cưng, nhưng trong các phòng chờ đông đúc, Cho cho biết rằng đôi khi mùi của thú cưng và những người chủ hòa lẫn với nhau sẽ tạo ra mùi khó chịu. zaiino® ra đời nhằm loại bỏ mùi này và giảm đáng kể tần suất phòng khám phải thông gió cho phòng chờ. Giờ đây, phòng khám lúc nào cũng có thể chào đón những người chủ thú cưng trong một môi trường có không khí trong lành, sạch sẽ. Cho cũng ấn tượng với việc rất dễ dàng để thêm nước vào bình chứa nhỏ gọn một cách thường xuyên.



Vi đây là sản phẩm nổi tiếng ở Nhật Bản, nhiều người nuôi thú cưng của phòng khám đã biết đến khả năng xử lý không khí của zaiino® và ấn tượng với việc lắp đặt thiết bị này tại phòng khám. Là một phòng khám bắt nguồn từ cộng đồng địa phương, Animal Clinic Pure chú trọng nhất về danh tiếng của mình tại địa phương. Phòng khám sẽ có lợi thế lớn nếu tin tức lan truyền rằng nơi đây có phòng chờ trong lành, sạch sẽ.

Trong tương lai, phòng khám dự định lắp đặt các sản phẩm zaiino® tại các bộ phận khám để đảm bảo môi trường thoải mái hơn nữa cho thú cưng và người chủ.

Sản phẩm được lắp đặt:

Thiết bị xử lý không khí ziaino® (1 thiết bị)

*Hiệu quả khử mùi phụ thuộc vào môi trường xung quanh (nhiệt độ và độ ẩm), thời gian hoạt động và loại/mức độ mùi.

List of Products

· ziaino®

PANASONIC AIR-CONDITIONING VIỆT NAM

Văn phòng Hà Nội: Tầng 14, Tòa nhà Charmvit,
Số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Văn phòng Đà Nẵng: Tầng 16, Tòa nhà Thành Lợi 2,
Số 1 Lê Đình Lý, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng.

Văn phòng Cần Thơ: Tầng 16, Tòa nhà Xô Số Kiến Thiết Cần Thơ, Số 29
Cách Mạng Tháng Tám, Phường Thới Bình, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.

Văn phòng TP. Hồ Chí Minh: Tầng 7, Tòa nhà E-town 1,
Số 364 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

**PANASONIC AIR-CONDITIONING VIỆT NAM**

Website: panasonic.com/vn/air-solutions
PROClub: panasonic.proclub.global



[airconpanasonicglobal](https://www.youtube.com/channel/UC...)

Số điện thoại tư vấn: 1800 1593